



# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน  
29 สิงหาคม 2563



## ประเด็นข่าว

### โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

#### มาตรการของ สร.

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, มติชน, เดลินิวส์, กรมประชาสัมพันธ์, bangkokbiznews, mcot, thaipbs)

-นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป แถลงว่า ที่น่าจับตาคือการระบาดในรัฐยะไข่ เมียนมา มีผู้ป่วยสะสม 602 ราย เป็นผู้ป่วยรายใหม่ 22 ราย การระบาดใหม่เกิดขึ้นเพราะมีพื้นที่รอยต่อติดกับบังกลาเทศและอินเดีย มาตรการสำคัญที่เมียนมาดำเนินการคือ 1.ให้ประชาชนอยู่กักตัวที่บ้าน 2.ประกาศเคอร์ฟิวตั้งแต่ 21.00 น.-04.00 น. 3.บุคคลที่เดินทางจากรัฐยะไข่ไปเมืองต่างๆ จะถูกกักตัว 21 วัน แบ่งเป็นกักตัวในสถานที่กักตัว 14 วัน และกักตัวในที่พัก 7 วัน และ 4.จัดส่งบุคลากรไปปฏิบัติงานที่รัฐยะไข่ 48 คน ไทยจึงต้องเฝ้าระวังเข้มงวดขึ้น ป้องกันการลักลอบเข้าประเทศ โดยเฉพาะพรมแดนธรรมชาติ แนะนำเข้าแรงงานจากพื้นที่ที่มีการระบาดในประเทศเพื่อนบ้านจนกว่าจะมั่นใจว่ามีความปลอดภัย เตือนคนไทยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันส่วนบุคคลเคร่งครัด สถานการณ์ที่ส่อให้ความสนใจเป็นพิเศษคือบังกลาเทศและปากีสถาน เพราะเป็น 2 ประเทศที่มีคนไทยกลับมา โดยมีผู้ติดเชื้อสะสมที่บังกลาเทศกว่า 3 แสนราย ส่วนปากีสถาน 2.9 แสนราย

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์มติชน, สำนักข่าวไทย

-นายกฤติยา ก้อนทอง รองผอ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายปฏิบัติการ 2) ร่วมแถลงข่าวกับ สร. เน้นย้ำ 6 ท่าอากาศยานเข้มมาตรการป้องกันโควิด 19 อย่างเคร่งครัดทั้งขาเข้าและขาออก ดำเนินทุกกระบวนการไม่มีข้อยกเว้น

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.เดลินิวส์

-นพ.หวงซง เหยียน หัวหน้าแผนกแพทย์แผนจีน รพ.จางฮั่วคริสเตียน เปิดเผยว่า จะร่วมกับกรมการแพทย์แผนจีน สวัสดิการไต้หวัน และกรมการแพทย์แผนไทยฯ จัดงานสัมมนาออนไลน์ การใช้แพทย์แผนจีนและแพทย์แผนโบราณป้องกันรักษาโรคโควิด-19 ปลายเดือน ส.ค.นี้ เพื่อแบ่งปันประสบการณ์การใช้แพทย์แผนจีนและแพทย์แผนไทย มีบุคลากรทางการแพทย์และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องจากหลายประเทศ เช่น ไทย, เมียนมา, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, อินเดีย, ปาปัวนิวกินี เป็นต้น เข้าร่วมกว่า 400 คน

#### มาตรการของ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, แนวหน้า, เดลินิวส์, สยามกีฬา, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, ข่าวสด, บ้านเมือง, โพสต์ทูเดย์, แนวหน้า, สยามรัฐ กรุงเทพธุรกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, ศูนย์ข่าวเบซิฟิก, สำนักข่าวอิศรา, js.100, mcot, newtv, nantiontv, workpointtoday, innnews, tnthailand, thebankokinsight, businesstoday, sanook, kapook)

-ศบค. เผยสถานการณ์วันที่ 28 ส.ค. มีผู้ติดเชื้อใหม่ 6 ราย เป็นคนไทยเดินทางมาจากอุซเบกิสถาน 1 ราย ฟิลิปปินส์ 1 ราย และเยอรมนี 1 ราย และเป็นชาวต่างชาติ 3 ราย ได้แก่ สัญชาติอเมริกัน เดินทางมาจากเยอรมนี 1 ราย และสัญชาติเอธิโอเปีย จากเอธิโอเปีย 2 ราย ทั้งหมดอยู่ในสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ ผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,410 ราย หายป่วย 3,237 ราย ยังรักษาในรพ. 115 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม ประเทศไทยอยู่อันดับที่ 120 ของโลก

#### ประเด็นผลกระทบ

##### 1.แผนต่างชาติเที่ยวไทย

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์ workpointtoday

-น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า โครงการภูเก็ตโมเดลยังอยู่ในขั้นตอนการหารือรายละเอียด ซึ่งต้องใช้เวลาพอสมควร จนกว่าจะมั่นใจได้ว่าเมื่อเปิดรับชาวต่างชาติแล้วจะไม่นำมาซึ่งความเสี่ยงการระบาดของโรคโควิด-19 ระลอก 2 ขอให้ชาวภูเก็ตและนักท่องเที่ยวไทยสบายใจว่าตอนนี้ยังไม่มีมีการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.กรุงเทพธุรกิจ

-นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การท่องเที่ยวฯ กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าประเทศนาร่องในพื้นที่ภูเก็ต ว่า ล่าสุดมี 2 โมเดล โดยเมื่อวันที่ 25 ส.ค. ครม.ได้อนุมัติในหลักการให้ บ. ไทยแลนด์ ลองสเตย์ เป็นตัวแทนประสานงานนำนักท่องเที่ยวต่างชาติไฮเอนด์เข้าภูเก็ต กักตัวโรงแรมกักกันทางเลือก 14 วัน หากกักตัวเกิน 21 วัน เดินทางข้ามจังหวัดได้ คาดเริ่มกลางเดือน ก.ย.นี้ โดยต้องมาจากเมืองที่ปลอดโรคโควิด-19 ไม่ต่ำกว่า 30 วัน นาร่องกลุ่มแรกกว่า 200 คน จาก 2 ประเทศ คือ ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ได้แจ้งความประสงค์เดินทางเข้าประเทศไทยแล้ว ก.ท่องเที่ยวฯ กำลังพิจารณาแนวทางทั้งหมด ทั้งความพร้อมของโรงแรม บุคลากร ประชาชนในพื้นที่ มาตรฐานด้านสาธารณสุข รวมไปถึงแนวทางการดูแล ความปลอดภัย เมื่อได้ข้อสรุปจะเสนอนายกฯ อีกครั้ง ซึ่งต่างจากภูเก็ตโมเดล ที่เสนอให้มีการนำเข้านักท่องเที่ยวต่างชาติแบบจำกัดพื้นที่กักตัวในโรงแรม 14 วัน โดยวันที่ 5-6 ก.ย.นี้ ททท.จะร่วมกับสร. มหาดไทย และคมนาคม คนลงพื้นที่ จ.ภูเก็ต เพื่อตรวจความพร้อม เก็บข้อมูล ทำความเข้าใจ รับฟังความคิดเห็น และผ่านการทำประชาพิจารณ์จากผู้ประกอบการท่องเที่ยว และคนในพื้นที่ภูเก็ตเกี่ยวกับทั้ง 2 โมเดล ส่วนพื้นที่เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี จะลงพื้นที่เพื่อตรวจความพร้อมของโมเดล สมุยบับเบิล ภายในเดือน ก.ย.นี้ ทั้งหมดต้องทำอย่างระมัดระวังและเน้นเรื่องระบบสาธารณสุขเป็นหลัก

## ประเด็นข่าว

**2.มาตรการป้องกันการลักลอบเข้าเมืองของแรงงานข้ามชาติ**

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยโพสต์

-พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. กล่าวว่า ได้สั่งการให้กองกำลังป้องกันชายแดนเป็นหน่วยงานหลักในการเข้มงวดทุกมิติ โดยเฉพาะช่องทางธรรมชาติ

-พล.ต.อุกฤษฏ์ นุตคำแหง ผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวร สนธิกำลังปล่อยแถวระดมกวาดล้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ชายแดนไทย-เมียนมา โดยเข้าตรวจค้นบริเวณท่า 1 และท่า 2 ริมแม่น้ำเมย และตามแนวชายแดน ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก พบคนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต 32 ราย ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ไทยโพสต์, มติชน, แนวหน้า, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, สยามรัฐ, บ้านเมือง, เดลินิวส์, bangkokbiznews, tnthailand, innnews)

-ปลัด ก.มหาดไทย สั่งการผู้ว่าฯ จังหวัดชายแดนด้านประเทศเมียนมา 10 จังหวัด กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องป้องกันการลักลอบเข้าประเทศผิด.กม. หลังจกเมืองชิตตเว รัฐยะไข่ ประเทศเมียนมาเกิดการระบาดหนัก จนต้องล็อกดาวน์

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ผจก.รายวัน, แนวหน้า)

-ผู้ว่าฯ กาญจนบุรี สั่งตรวจเข้มทุกด่านชายแดน เพื่อสกัดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ bangkokbiznews, nationtv

-หอการค้า จ.ตาก เตรียมส่งหนังสือให้ผู้ประกอบการส่งออก-นำเข้า ผู้ประกอบการขนส่งและซิปป์ ให้เพิ่มมาตรการป้องกัน และปฏิบัติตามมาตรการของสร.อย่างเคร่งครัด หลังจังหวัดเมียวดี ประเทศเมียนมา ซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้าม อ.แม่สอด จ.ตาก ได้ประกาศใช้มาตรการในการคัดกรองประชาชน และการเข้าออกชายแดนอย่างเข้มงวด ล่าสุด เมืองมะละแหม่ง เริ่มล็อกดาวน์เมือง ให้เข้าออกเฉพาะผู้ที่มีความจำเป็นจริงๆ เท่านั้น

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.แนวหน้า, เว็บไซต์ thaipbs

-ตั้งแต่ 29 ส.ค. ฝ่ายปกครอง อ.สังขละบุรี ขอความร่วมมือนักเรียนที่อาศัยในหมู่บ้านบ่อญี่ปุ่น บ้านไร่อ้อย และพญาตองซู ฝั่งเมียนมา 350 คน งดเว้นเข้ามาเรียนในสังขละบุรีชั่วคราว หลังจากฝั่งพญาตองซู เมียนมา สั่งปิดโรงเรียนทุกแห่ง พร้อมให้กักตัวผู้ที่เดินทางผ่านรัฐยะไข่และผู้ใกล้ชิด

-สสอ.สังขละบุรี มีคำสั่งให้รพ.สต.บ้านพระเจดีย์สามองค์ งดให้บริการชาวเมียนมาที่ข้ามแดนมารักษาตัวชั่วคราว และจัดเจ้าหน้าที่ไปตั้งจุดคัดกรอง COVID-19 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ความมั่นคงประจำจุดตรวจบ้านน้ำเก็ก

-เจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจ ต.ศรีมงคล อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี จับกุมชาวเมียนมา 37 คน ขณะโดยสารรถกระบะผ่านจุดตรวจ สอบสวนเบื้องต้นพบว่าเข้าไทยผ่านช่องทางธรรมชาติใน ต.หนองลู อ.สังขละบุรี

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ thansettakij

-ผู้ว่าฯ แม่ฮ่องสอน, ผู้ว่าฯ เชียงราย สั่งเฝ้าระวังการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย ชายแดนเมียนมา ขณะที่สสจ.เชียงราย แจ้งว่า มีการลงพื้นที่สุ่มตรวจประชาชนในพื้นที่เสี่ยงทั้ง 4 อำเภอ ขณะนี้ยังไม่พบผู้ติดเชื้อ

**3.โครงการ travel bubble**

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.เดลินิวส์, thansettakij

-รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์เฟซบุ๊ก แสดงความกังวลกับการระบาดในเมียนมา เนะ ศบค.-สมช. คุมเข้มปิดชายแดน และยึดโครงการเที่ยวพองสบู่ไปก่อนอีก 6 เดือน

**4.โดดติกเสียชีวิตระหว่างกักตัว**

**สื่อที่นำเสนอ :** ข่าวสด

-กรณี นายพล พรหมงาม อายุ 39 ปี ชาวจ.บุรีรัมย์ กระโดดตึกของโรงแรมที่พญาเจ็ดเสียชีวิตระหว่างกักตัว หลังเดินทางกลับจากประเทศอิสราเอลได้เพียง 1 วัน รมว.แรงงาน เผยข้อมูลเบื้องต้น เดินทางไปทำงานที่อิสราเอลกับ บ. ซัมเวล แกมมิล ตั้งแต่ ก.ค. 2557 ญาติกำลังเดินทางมารับศพไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิด สำนักงานประกันสังคม จ.บุรีรัมย์ ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น พบว่าเคยทำงานที่ประเทศไทยและออกจากงานตั้งแต่ 18 พ.ย. 2556 มีเงินชราภาพ 39,559.29 บาท จะลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบทายาทและผู้มีสิทธิอีกครั้ง

**5.แรงงานไทยเสียชีวิตจากโควิดในต่างประเทศ**

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.มติชน, ข่าวสด

-นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน ประชุมผ่านระบบทางไกล และรับทราบจาก น.ต.วิฑูรย์ กู้ประเสริฐ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) สำนักงานแรงงานในประเทศซาอุดีอาระเบีย ว่า มีแรงงานชาวไทยเสียชีวิตจากโควิด-19 ในประเทศซาอุดีอาระเบีย 5 ราย รายแรกอายุ 69 ปี เป็นช่างไฟฟ้า ชาวจ.ประจวบคีรีขันธ์ รายที่ 2 อายุ 59 ปี เป็นช่างเย็บเสื้อ ชาว จ.ราชบุรี รายที่ 3 อายุ 67 ปี เป็นช่างเจาะน้ำบาดาล ชาวจ.นครราชสีมา รายที่ 4 อายุ 70 ปี เป็นช่างไฟฟ้า ชาว จ.อุดรธานี และรายที่ 5 อายุ 67 ปี เป็นคนขับรถบรรทุก ชาวจ.ลำปาง ได้กำชับให้หน่วยงานในพื้นที่ติดต่อประสานญาติรับทราบ และอำนวยความสะดวกการเคลื่อนย้ายกลับภูมิลำเนาเพื่อประกอบพิธีทางศาสนา

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ข่าวสด

-กรณีนายถนอม เชื้อแดง อายุ 67 ปี ชาว จ.ลำปาง เสียชีวิตจากโควิด-19 เมื่อวันที่ 26 ส.ค. ที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย นางจากรุณี เขมระรังษี แรงงานจังหวัดลำปาง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ช่วยเหลือครอบครัว โดยบุตรได้ทำหนังสือมอบอำนาจให้เจ้าหน้าที่ก.การต่างประเทศ ดำเนินการเกี่ยวกับพิธีศพ, สิทธิประโยชน์ และสิทธิตามกฎหมายกับนายจ้างที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย

## ประเด็นข่าว

### 6.ป่วยโควิดซ้ำ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามกีฬา

-นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์ หัวหน้าห้องไอซียูเฉพาะทางด้านโรคระบบการหายใจ ผู้ป่วยหนัก และโรคผู้สูงอายุ รพ.วิชัยยุทธ โพสต์ข้อมูลว่า โครonavirus-19 สามารถกลับมาเป็นรอบที่ 2 ได้ สอดคล้องกับ ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ที่ระบุว่า ผู้ที่หายป่วยจากโควิด-19 แล้ว สามารถกลับมาเป็นรอบที่ 2 ได้ ดังนั้น ผู้ที่เคยป่วยเป็นโรคโควิด-19 ควรสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง หมั่นล้างมือเหมือนคนทั่วไป และเมื่อมีวัคซิ่นโควิด-19 ควรจะรับการฉีดวัคซิ่นด้วย

### 7.การวิจัยดอยอีโถรักษาโควิด-19

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ sanook

-กลุ่มสื่อมวลชนสหรัฐฯ รายงานว่า คณะบุคคลผู้ใกล้ชิดกับทำเนียบขาวกำลังสนับสนุนการตรวจสอบข้อมูลที่ว่าสารสกัดจากยี่โถสามารถนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือเป็นตัวเลือกในการรักษาโรค โควิด-19 ได้หรือไม่ ทั้งนี้ นักวิทยาศาสตร์ระบุว่า ไม่มีงานวิจัยที่ชี้ว่ายี่โถปลอดภัยหรือมีประสิทธิภาพในการรักษาโรคโควิด-19 ขณะที่สถาบันวิจัยทางการแพทย์ด้านโรคติดเชื้อแห่งกองทัพสหรัฐฯ (USAMRIID) ได้ดำเนินการทดสอบในห้องปฏิบัติการเมื่อเดือนพ.ค. และโฆษกหญิงประจำหน่วยบัญชาการวิจัยและพัฒนาทางการแพทย์ของกองทัพฯ เผยว่าผลการวิจัยยังไม่ชัดเจนสรุปที่แน่ชัดและหน่วยงานฯ ตัดสินใจจะยุติการวิจัยครั้งนี้ ด้าน เดวิด เจอร์ลิงก์ จากศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพชั้นนียบรุก กล่าวว่า ยี่โถคล้ายคลึงกับยาไดออกซิน หากได้รับในปริมาณมากเกินไปอาจทำให้เกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียน และท้องร่วง อาจเกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะและถึงแก่ชีวิตได้

### 8.อาการมรณะหลังหายป่วยโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ sanook

-สมาชิกของ Survivor Corps ซึ่งเป็นเฟซบุ๊กที่สนับสนุนผู้ป่วยโควิด-19 เปิดเวทีให้สมาชิกผู้มีประสบการณ์มรณะเป็นเวลาหลายเดือนหลังหายป่วยมาร่วมแสดงประสบการณ์ โดยมีสมาชิกส่วนหนึ่งเล่าว่ากำลังวิตกกังวลจากอาการมรณะหลังหายป่วย ด้าน ดร.แอมเมช เอ. แอดัลจา ผู้เชี่ยวชาญโรคติดเชื้อแห่งศูนย์จอห์น ฮอปกินส์ กล่าวว่า โควิด-19 เป็นสาเหตุของความเครียดในระบบของร่างกาย ทำให้เลือดและสารอาหารไปหล่อเลี้ยงรกผมไม่ได้มากเหมือนปกติ ทำให้รากผมตายและเริ่มร่วง อาการมรณะทั้งศีรษะไม่ใช่อาการเฉพาะของโรคโควิด-19 แต่เป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นหลังป่วยหนักไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็ตาม

### สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, ผจก.รายวัน, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า, ข่าวสด) เว็บไซต์ (สำนักข่าวอินโฟเควสท์, ข่าวสด, สำนักข่าวไทย, thebangkokinsight, newtv, nationtv)

-จีน อนุมัติทดลองวัคซิ่นป้องกัน โควิด-19 ตัวใหม่ในมนุษย์ ผลผลิตจากเซลล์แมลง พัฒนาโดย รพ.หัวซี ม.ซื่อชวน (เสฉวน) โดยได้รับใบอนุญาตการวิจัยทางคลินิกจากสำนักบริหารเวชภัณฑ์แห่งชาติแล้ว

-แคนาดา สภาวิจัยแห่งชาติแคนาดา ประกาศยุติความร่วมมือในการพัฒนาวัคซิ่น Covid-19 กับบริษัท CanSino Biologics ของจีน เนื่องจากรัฐบาลจีนไม่อนุมัติการจัดส่งวัคซิ่นให้แคนาดา

-สหรัฐฯ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศทุ่มงบประมาณ 150 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จัดซื้อชุดทดสอบการตรวจหาการติดเชื้อโควิด-19 แจกจ่ายหลายพื้นที่ทั่วประเทศ ทราบผลตรวจสอบภายใน 15 นาที

-เมียนมา สั่งปิดโรงเรียนทั่วประเทศตั้งแต่ 27 ส.ค. หลังพบผู้ป่วยนับร้อยรายในรัฐยะไข่ รัฐบาลมีคำสั่งล็อกดาวน์ 4 อำเภอใหญ่ในรัฐยะไข่จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

-เวียดนาม ผู้ป่วยสะสม 1,036 ราย เพิ่มขึ้น 2 รายในรอบ 24 ชม. หายป่วย 637 ราย เสียชีวิตรวม 30 ราย

-กัมพูชา จะเปิดสถานศึกษาอีกครั้ง 7 ก.ย. หลังปิดชั่วคราวตั้งแต่ช่วงกลางเดือนมี.ค.

-ฟิลิปปินส์ ป่วยเพิ่ม 3,999 ราย ยอดรวมผู้ติดเชื้อ 209,544 ราย สูงสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เสียชีวิตเพิ่ม 91 ราย รวมเสียชีวิต 3,325 ราย สูงเป็นอันดับ 2 รองจากอินโดนีเซีย ทีมนักวิจัยฟิลิปปินส์ค้นพบ 3 แหล่งที่มาการระบาดในประเทศ คือ 1.นักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีประวัติเคยเดินทางไปเมืองอู่ฮั่น 2.ชาวฟิลิปปินส์ที่ทำงานในเรือสำราญโดมอนต์ พรินเซส ที่เกิดการระบาดขณะจอดนอกชายฝั่งญี่ปุ่น และ 3.ชาวฟิลิปปินส์ที่ทำงานอยู่ในยุโรปและตะวันออกเฉียงใต้และเดินทางกลับประเทศในเดือน พ.ค. ขณะที่ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 99 ราย

-อินโดนีเซีย พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 3,003 ราย เสียชีวิต 105 ราย

-อังกฤษ พนักงานบริษัท แพรนโซสเบเกอร์ยักษ์ใหญ่และเก่าแก่ ประกาศปิดโกดังกระจายสินค้าในเขตแบรมลีย์ ทางตะวันตกของเมืองลีดส์ หลังจากพนักงานอย่างน้อย 20 คน ตรวจพบเชื้อ

-เกาหลีใต้ เร่งหาทางยุติการประท้วงของกลุ่มแพทย์หลายพันคน ขณะที่ทางการกรุงโซลประกาศใช้มาตรการควบคุมร้านอาหารในเมืองหลวง สั่งปิดสถานศึกษาทั้งหมดเพื่อยับยั้งการระบาด โดยมีผู้ติดเชื้อใหม่ 371 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 3 ราย ด้านสมาชิกของลัทธิชินซอนจีที่หายจากโควิด-19 พากันเดินทางไปบริจาคพลาสมา โดยมีสมาชิกของลัทธิชินซอนจีราว 1,700 คนที่จะร่วมบริจาคพลาสมาของตัวเอง เพื่อสนับสนุนการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 หลังถูกระบุว่าเป็นต้นตอของการระบาดในเกาหลีใต้

-อินเดีย มีผู้ติดเชื้อรายใหม่วันเดียว 77,266 ราย ยอดสะสมเพิ่มเป็น 3,387,500 ราย เสียชีวิตรายใหม่ 1,057 ราย ยอดสะสม 61,529 ราย จำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นเป็นเพราะมีการเพิ่มศักยภาพการตรวจหาเชื้อเกือบ 5 เท่าภายในเวลา 2 เดือน และมีสมาชิกชนเผ่าเกาะสเตรทในมหาสมุทรอินเดีย 10 รายถูกตรวจพบว่าติดเชื้อไวรัส

## ประเด็นข่าว

-ฝรั่งเศส พบผู้ติดเชื้อรายใหม่อีก 7,379 ราย สูงสุดนับตั้งแต่ล็อกดาวน์ เป็นการเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณ ทำให้เป็นไปได้ที่อาจต้องบังคับใช้มาตรการล็อกดาวน์อีกครั้ง

-อังกฤษ เตรียมฝึกอบรมผู้ประกอบการวิชาชีพด้านสุขภาพ เช่น เกสเซอร์ นักกิจกรรมบำบัด นักกายภาพบำบัดและผดุงครรภ์ ให้มีความรู้พร้อมที่จะช่วยจ่ายวัคซีนทันทีเมื่อการวิจัยวัคซีนของอังกฤษประสบความสำเร็จ

-สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อสะสม 24,659,338 ราย เสียชีวิต 836,307 ราย รักษาหาย 17,116,712 ราย สหรัฐฯ ติดเชื้อ 6,048,404 ราย เสียชีวิต 184,834 ราย บราซิล ติดเชื้อ 3,764,493 ราย เสียชีวิต 118,726 ราย อินเดีย ติดเชื้อ 3,392,295 ราย เสียชีวิต 61,725 ราย รัสเซีย ติดเชื้อ 980,405 ราย เสียชีวิต 16,914 ราย สเปน ติดเชื้อ 621,997 ราย เสียชีวิต 28,277 ราย ส่วนประเทศไทยอยู่อันดับที่ 120 ผู้ติดเชื้อสะสม 3,410 ราย

### ข่าวผู้บริหาร

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ คอลัมน์เทียบท่าหน้า 3

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รพช.สธ. ไปร่วมเปิดโครงการเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก ปรับทัศนคติพ่อแม่ ครู และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เกี่ยวกับการเล่นของเด็ก ให้มีจินตนาการอย่างอิสระ หัวใจสำคัญคือต้องเล่นให้เหมาะกับวัย และส่งเสริมพัฒนาการรอบด้าน ผ่านแนวคิด “ครอบครัว เล่นอย่างมีอิสระ เล่นให้สนุก และสุข” โดยมีคู่มือผู้อำนวยการเล่น พัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับสถานรับเลี้ยงเด็ก 1,439 แห่งทั่วประเทศ

### เจ้าพนักงานเวชสถิติขอบรรจุเป็นขรก.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ Hfocus

-นายภุชชณะ สร้อยสัจย์ ประธานชมรมเจ้าพนักงานเวชสถิติทั่วประเทศ โพลด์เพชบุ๊ค ขอให้รพ.สธ. รพช.สธ. นพ.ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัด สธ. และผอ.กองบริหารทรัพยากรบุคคล แจ้งความคืบหน้าแนวทางการเยียวยาและกรอบระยะเวลาในการบรรจุเข้ารับราชการอย่างเป็นทางการ รวมทั้งขอความเป็นธรรมในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุขที่ทำงานโควิด ในส่วนของเจ้าพนักงานเวชสถิติที่พบปัญหาโดยเร่งด่วน และมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้รพ.ทั่วประเทศดำเนินการไปในแนวทางเดียวกันไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำต่อไป

### เปิดอาคารศูนย์กลางวิชาการทางทันตกรรมในอาเซียน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผจก.รายวัน, มติชน, matchonweekly, thailandplus

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรพ.สธ. พร้อมด้วย ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รพช.สธ. เปิดอาคารศูนย์กลางด้านวิชาการทางทันตกรรมในอาเซียน สถาบันทันตกรรม เพื่อเป็นที่ฝึกอบรมทันตแพทย์เฉพาะทาง เป็นที่ศึกษาดูงานด้านทันตกรรมของอาเซียน พร้อมให้บริการด้วยนวัตกรรม เพิ่มความแม่นยำการตรวจวินิจฉัย ลดระยะเวลาการรักษา เพิ่มความสะดวกสบายผู้ป่วย

### ประชุมจนท.อาวุโสอาเซียนด้านการพัฒนาสาธารณสุข

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผจก.รายวัน, thailandplus, mcot, thaigov

-นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัด สธ. ได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ร่วมการประชุมทางไกลจนท.อาวุโสอาเซียนด้านการพัฒนาสาธารณสุข ครั้งที่ 15 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ประชุมจนท.อาวุโสอาเซียน+3 ครั้งที่ 10 การประชุมจนท.อาวุโสอาเซียน-จีน ครั้งที่ 10 และการหารือระหว่างอาเซียนกับเกาหลี ระหว่างวันที่ 24-28 ส.ค. 2563 โดยได้เสนอความคืบหน้าการจัดตั้งศูนย์อาเซียนเพื่อผู้สูงอายุอย่างมีศักยภาพและนวัตกรรม ที่ประเทศไทยเป็นผู้ริเริ่มผลักดันให้เกิดความร่วมมือในภูมิภาค และเปิดตัวในที่ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 35 เมื่อเดือนพ.ย. 2562 ขณะนี้ได้จัดตั้งสำนักงานชั่วคราวในประเทศไทย ที่อาคาร DMS6 กรมการแพทย์ คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2565 สำหรับแผนการดำเนินการที่สำคัญ ได้แก่ การประชุมคณะกรรมการ ACASI จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการบริหารงาน การแต่งตั้งผู้อำนวยการชั่วคราว โดยในปี 2563 จะจัดทำเว็บไซต์ ACASI เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) จัดทำหนังสือการดูแลผู้สูงอายุระหว่างภาวะระบาดของโรคโควิด 19 (E-book) ในปี 2564 จะมีการสรรหาผู้อำนวยการ ACASI และเจ้าหน้าที่ของศูนย์ และเตรียมการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1 ต่อไป

### โรคหัวใจกำเริบเฉียบพลัน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (ผจก.รายวัน, สยามรัฐ, nationtv, thebangkokinsight)

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ระบุ โรคหัวใจกำเริบเฉียบพลันเกิดจากกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ที่มีสาเหตุจากหลอดเลือดหัวใจตีบหรืออุดตันชนิดเฉียบพลัน ส่งผลให้มีอาการเจ็บหน้าอกบริเวณซีกซ้าย อาจมีร้าวไปที่แขนซ้ายหรือร้าวไปที่กราม ร่วมกับมีอาการเหงื่อออก มือเท้าเย็น วิงเวียน จะเป็นลม หดแรง คลื่นไส้อาเจียน หายใจไม่อิ่ม ต้องรีบนำผู้ป่วยส่งรพ.ภายใน 120 นาที ซึ่งมีระบบ fast track โดยติดต่อหมายเลข 1669 เพื่อนำส่งตัวผู้ป่วยเข้ารับการรักษาเบื้องต้นและส่งต่อไปยังรพ.ที่มีศักยภาพสูงกว่า ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้เกิดโรคหัวใจกำเริบเฉียบพลัน คือ การสูบบุหรี่ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง ภาวะอ้วนลงพุง การบริโภคอาหารที่มีไขมันทรานส์ แต่ก็อาจเกิดขึ้นในผู้ป่วยที่ไม่มีปัจจัยเสี่ยงได้

### ผลการประกวดภาพถ่าย New normal

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, Chiangmainews, mcot, thailandplus

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รพช.สธ. มอบรางวัลประกวดภาพถ่ายวิถีชีวิตใหม่ “ใส่ใจสุขอนามัยและการเว้นระยะห่าง” โดยได้รับความร่วมมือจาก ม.กรุงเทพ และสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยฯ เพื่อสร้างภาพจำเชิงสัญลักษณ์ ตามแนวทางการสร้างความร่วมมือสู่ความรู้ด้านสุขภาพ และบันทึกประวัติศาสตร์พฤติกรรมบริบทของคนไทยในยุคที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยมี 19 ผลงานที่เข้ารับรางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ นพ.รวิษณ์ มหิชนันท์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายเสกสรร เสาวรส รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายนพดล นิยมไทย และรางวัลชมเชย 16 ผลงาน ผลงานทั้งหมด กรมอนามัยจะนำไปแสดง ณ หอศิลป์วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ 1-13 ก.ย.นี้

## ประเด็นข่าว

### ส่งเสริมคุณภาพวัยทำงานในสถานประกอบการ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ [chiangmainews](http://chiangmainews.com)

-พญ.พรรณพิมล วิบูลลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานในสถานประกอบการ หรือการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการจัดนิทรรศการสถานประกอบการส่งเสริมสุขภาพยอดเยี่ยมระดับเขต ว่า ที่ผ่านมากรมฯ ได้ร่วมกับภาคีที่เกี่ยวข้องพัฒนารูปแบบของการส่งเสริมสุขภาพคนวัยทำงานด้วยชุดความรู้สุขภาพ 10 เรื่อง ประกอบด้วย 1. หน้าที่ สุขภาพดี 2. จิตสดใส ใจเป็นสุข 3. ครอบครัวสดใส ใสใจดูแล 4. สูดยอคุณแม่ 5. เตรียมเกษียณอย่างมีคุณค่า พาชีวายืนยาว 6. พิชิตออฟฟิศ ซินโดรม 7. สถานประกอบการจะก้าวไกล ต้องใส่ใจสุขภาพแรงงานต่างชาติ 8. สถานประกอบการดี ซีวีเอส ไร้แอลกอฮอล์ บุหรี่ 9. โรงอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ และ 10. สถานประกอบการปลอดภัยสิ่งแวดล้อมดี มีสมดุลชีวิต

### ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 28

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ผจก.สุดสัปดาห์

-กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับ มูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 28 ภายใต้หัวข้อ "วิทยาศาสตร์การแพทย์ก้าวไกล ระบบสุขภาพไทยยั่งยืน" เพื่อเป็นเวทีนำเสนอความก้าวหน้าของผลงานวิชาการและแลกเปลี่ยนความรู้ในการพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข โดยปีนี้จัดประชุมในรูปแบบ new normal ผู้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้สามารถฟังการบรรยายในระบบ Zoom และ Facebook Live และเก็บคะแนนหน่วยกิตได้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ [matichonweekly](http://matichonweekly.com)

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานปิดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2563 มีบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกสาขานำเสนอผลงาน ทั้งแบบบรรยายและโปสเตอร์ 198 เรื่อง โดยมีผลงานวิชาการที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับรางวัล 17 เรื่อง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์

-กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มอบรางวัล DMSc Award ประจำปี 2563 ให้กับ 3 ผลงานวิชาการเด่น ได้แก่ 1.การออกแบบอนุภาคนาโนเพื่อการประยุกต์ในด้านการแพทย์ระดับนาโน 2.ตำรากระดูกข้อสะโพกหักในผู้สูงอายุ และ 3.การพัฒนาหน่วยศึกษาวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพในสัตว์ทดลองตามหลักการ OECD GLP ซึ่งเป็นผลงานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขที่สามารถแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของประเทศได้

### วันมหิดล

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

- อหัม ฐิติวัฒน์ และ เทียน อัจฉรี จากละคร ภูตรัตติกาล - ช่อง 8 ร่วมฉลองข่าววันมหิดล พร้อมอาสาช่วยทำงมทิดลพร้อมกับนักศึกษาแพทย์ศิริราช และไปเดินรณรงค์เพื่อรับบริจาคบริเวณรอบ รพ.ศิริราช

### คลินิกกัญชาทางการแพทย์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์

-นพ.เกษม ตั้งเกษมสำราญ นพ.สสจ.อุดรดิตถ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ รพ.อุดรดิตถ์ รพ.น้ำปาด รพ.ทองแสนขัน รพ.พิชัยและรพ.ท่าปลา เตรียมความพร้อมเปิดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบผสมผสาน ให้การรักษาด้วยการแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์แผนไทย ส่วนรพ.อีก 4 แห่ง เปิดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ ให้การรักษาด้วยการแพทย์แผนไทย ในวันและเวลาให้บริการที่แตกต่างกัน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากรพ.ของรัฐทุกแห่งใน จ.อุดรดิตถ์

### สารเคมีทางการเกษตร

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ [prachachat](http://prachachat.com), [bangkokbiznews](http://bangkokbiznews.com), [mcoth](http://mcoth.com)

-นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรฯ เปิดเผยระหว่างหารือร่วมกับสมาพันธ์เกษตรกรปลอดภัย ว่า ก.เกษตรฯ พร้อมรับเรื่องและจะจัดทำหนังสือยกเลิกการแบนพาราควอตถึงคกก.วัตถุอันตรายโดยเร็วที่สุด พร้อมนำเสนอข้อเท็จจริงผลสำรวจจากนักวิชาการ ไม่พบสารพาราควอตตกค้างในสินค้าภายในประเทศ และเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยต่อการยกเลิกใช้สารพาราควอต

-นายสุภรณ์ สังข์วรรณะ เลขาธิการสมาพันธ์เกษตรกรปลอดภัย และนายกสมาคมเกษตรกรปลอดภัย กล่าวว่า หลังการแบนพาราควอต ทำให้ต้นทุนสูงขึ้น สินค้าเพิ่มขึ้น สินค้าผิดกฎหมายลักลอบผสมสารเคมีอ้างเป็นสารชีวภัณฑ์เพิ่มขึ้นเพราะขาดการตรวจสอบควบคุมสารชีวภัณฑ์ รวมทั้งเกษตรกรได้ใช้สารทางเลือกไกลโฟเซต และกลูโฟซิเนต ตามที่กรมวิชาการเกษตรแนะนำแล้วพบว่าวัชพืชไม่ตาย ยับยั้งการเจริญเติบโตของพืชปลูก ผลผลิตเสียหาย สมาพันธ์จึงมีข้อเสนอ 1.เสนอรมว.เกษตรฯ จัดทำหนังสือยกเลิกการแบนพาราควอตถึงคกก.วัตถุอันตราย เพื่อทบทวนอย่างเป็นธรรมใหม่อีกครั้ง 2.ขอให้นำมติของคกก.วัตถุอันตราย วันที่ 23 พ.ค. 2561 ที่จำกัดการใช้สารพาราควอต ซึ่งเป็นแนวทางการบริหารจัดการที่เหมาะสมที่สุด และไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง และ 3.ขอให้จัดทำหนังสือถึง อย. สธ. กรมปศุสัตว์ หน่วยงานเข้าสินค้าและวัตถุอันตรายให้มีการใช้สารพาราควอตและสารคลอรีไพโรฟอสฟอรัส ไม่มีการผ่อนปรนถึงเดือนมิ.ย. 2564 เนื่องจากเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มทุนธุรกิจ โดยไม่คำนึงถึงสุขภาพของผู้บริโภคคนไทย

-ดร.จรรยา มณีโชติ นายกสมาคมวิทยาการวัชพืชแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ปัจจุบันยังไม่มีสารทดแทนที่มีคุณสมบัติ ประสิทธิภาพและราคาเทียบเท่าพาราควอต ให้เกษตรกรใช้เป็นทางเลือก และยังไม่มีชีวภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องกับกรมวิชาการเกษตร สำหรับให้เกษตรกรใช้กำจัดวัชพืช ดังนั้น การพิจารณาทบทวนยกเลิกการใช้พาราควอตในประเทศไทย เป็นสิ่งที่ภาครัฐควรศึกษาไตร่ตรองอย่างรอบคอบและเป็นธรรม รวมทั้งไม่ควรอนุญาตให้มีการนำเข้าสินค้าเกษตรจากประเทศที่ยังมีการใช้พาราควอต แม้ว่าจะมีค่าตกค้างของพาราควอตไม่เกินค่ามาตรฐานโคเด็กซ์ และควรส่งเสริมมาตรการจำกัด

## ประเด็นข่าว

การใช้สารเคมีเกษตร และฝึกรอบรมเกษตรกรทั่วประเทศให้มีความรู้ เพื่อให้สามารถใช้สารเคมีเกษตรได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย ตามแนวทางการปฏิบัติทางเกษตรที่ดี

### เด็กม.1 ถูกเพื่อนแกล้งจนสลบ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ sanook

-ญาตินักเรียน ม.1 โรงเรียนแห่งหนึ่งที่ จ.นครพนม โพสต์เฟซบุ๊กว่า หลานเป็นโรคหอบหืด เมื่อบอกเพื่อนว่าแพ้กลิ่นน้ำหอมที่เพื่อนฉีด เพื่อนได้แกล้งเอาน้ำหอมฉีดใส่ ทำให้เกิดแน่นหน้าอกและตกโตะหมดสติ แต่เพื่อนคิดว่าแกล้งเป็นลม เลยจับแต่งหน้าทาปากเหมือนศพ มีเพื่อนวิ่งไปบอกครูจึงพาส่งรพ. สมองได้รับความกระทบกระเทือนปานกลาง ต้องรอ MRI สมองอย่างละเอียดอีกครั้ง

### จับแพทย์ปลอม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด, ไทยรัฐ, มติชน, sanook

-จากกรณี ร้องขอ.รพ.ยโสธร เข้าแจ้งความหญิงสาวรายหนึ่ง ในข้อหาสวมเครื่องแบบแพทย์โดยไม่มีสิทธิ เรียกเก็บเงินเพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลและค่าเอกซเรย์ คนละ 400 บาท สร้างความเสียหายให้กับรพ. ศาลจังหวัดยโสธร พนักงานอัยการจังหวัดยโสธรเป็นโจทก์ยื่นฟ้อง นางโสภิต อายุ 42 ปี จำเลยในความผิดสวมเครื่องแบบเจ้าพนักงานโดยไม่มีสิทธิ ตามพรบ.วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2526 มาตรา 4, 27 และ 44 ชั้นสอบสวนจำเลยให้การรับสารภาพ ศาลพิพากษาจำคุก 1 เดือนปรับ 3,000 บาท โทษจำคุกรอการลงโทษ 1 ปี

### เหล่าน้ำใสยาบำรุงผสมน้ำอัดลม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ สยามรัฐ

-เพจ Fda Thai ของ ออย. เตือนให้ระวังการแพร่ระบาดของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่นำยาแผนโบราณที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ ผสมกับน้ำอัดลม ขายตามร้านน้ำปั่น รถเข็นน้ำปั่นทั่วไป ซึ่งอาจทำให้อุณหภูมิเกิดการหมักได้ และถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย

### ร้องเรียนคลินิกดูดไขมันผิดเชื่อเสียชีวิต

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ, มติชน, ข่าวสด, mcot, tnntailand, nationtv

-สามีหญิงสาวที่ทำศัลยกรรมดูดไขมันจนติดเชื่อเสียชีวิต ร้องเรียนคลินิกย่านพระราม 3 รับผิดชอบค่ารักษาพยาบาล และการเสียชีวิตของภรรยา พร้อมเตือนผู้ที่คิดจะดูดไขมัน โดยคลินิกไม่รับผิดชอบ ทำให้ครอบครัวต้องเสียค่ารักษากว่า 1.5 ล้านบาท

### นวัตกรรมกับดักยุงลาย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ

-ธุรกิจเคมีคอลส์ เอสซีจี ร่วมกับสถาบันปาสเตอร์ ฝรั่งเศส และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เดินหน้าวิจัยและพัฒนา "นวัตกรรมกับดักยุงลาย" หรือ "The Mosquito Trap" เพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยช่วยลดปริมาณการแพร่พันธุ์ยุงลาย ทั้งนี้อยู่ระหว่างการวิจัยภาคสนาม โดยทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานกับยุงลายสวน ในพื้นที่ จ.จันทบุรี เนื่องจากเป็นพื้นที่สวนป่าใกล้ชุมชน และทดสอบกับยุงลายบ้าน ในพื้นที่ จ.ระยอง ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีอัตราผู้ป่วยไข้เลือดออกเป็นอันดับ 2 ของประเทศ โดยนำร่องทดสอบกว่า 50 ครัวเรือน ในชุมชนตลาดมาตาพุดและชุมชนบ้านบน คาดว่าการทดสอบจะแล้วเสร็จภายในเดือน ต.ค. และมีแผนจะขยายการใช้งานในวงกว้างภายในปี 2563

## สำนักสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

☎ 0 2590 1311-2 📠 0 2591 8612-3 🌐 <http://pr.moph.go.th>

📱 fanmoph 🐦 pr\_moph 📺 healthmoph 📺 moph channel

